

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH ĐỒNG NAI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KẾT NỐI CUNG - CẦU LAO ĐỘNG HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm không chỉ là nơi hỗ trợ người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp mà còn hỗ trợ đào tạo, tìm việc làm cho người lao động, giúp người sử dụng lao động tìm được nguồn lao động phù hợp.

Trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin thị trường lao động để tư vấn cho người lao động; hướng nghiệp cho các em học sinh Trung học phổ thông; định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Bên cạnh đó, công tác giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động luôn được Trung tâm triển khai, thực hiện kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện với phương châm ba đúng "đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn" nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như giúp người lao động có chỗ dựa ổn định cuộc sống khi bị mất việc làm. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm chú trọng đến việc tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng; Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng ứng tuyển; tự tạo việc làm.

Trước đây, người lao động chỉ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp mà chưa quan tâm đến việc tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, thậm chí, một số người lao động còn khai báo không đúng tình trạng việc làm dẫn đến phải thu hồi trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên thời gian qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đa dạng hóa nhiều hình thức trong giai đoạn chuyển đổi số, tạo cho người lao động dễ tiếp cận thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm có xu hướng tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những năm gần đây, có rất nhiều trường hợp người lao động đến trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm khi được tư vấn, giới thiệu việc làm đã quay trở lại thị trường lao động và không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện nguyên tắc chia sẻ, có đóng - có hưởng, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người lao động, giữa người có nguy cơ mất việc làm thấp với người có nguy cơ mất việc làm cao, qua đó thúc đẩy gắn kết thị trường lao động. Tuy nhiên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cần lưu ý thông báo đúng quy định với Trung tâm Dịch vụ việc làm khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo. Người lao động không thông báo đúng quy định với Trung tâm Dịch vụ việc làm khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và không được bảo lưu tất cả thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với các trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đề nghị người lao động đóng số tiền thu hồi trợ cấp thất nghiệp trực tiếp về cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số tài khoản 67010009846126 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với nội dung "Họ và tên, số sổ BHXH" để đảm bảo quyền lợi về sau.



Co-opBank
Hợp tác cùng phát triển

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

CHI NHÁNH BẮC NINH

Địa chỉ: Số 353 đường Trần Hưng Đạo - Đại Phúc - Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3 856 707



*Chúc
Mừng
Năm
Mới!*
2025

Năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các QTDND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và sự ủng hộ nhiệt tình của các quý khách hàng, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp đón Xuân Ất Ty, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác của quý vị, quý khách hàng.

Bước sang năm mới, chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ hơn nữa của quý vị, quý khách hàng để Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh xin chúc quý vị cùng gia đình một năm mới:

**Sức Khỏe - Hạnh Phúc
An Khang - Thịnh Vượng**

**Giám đốc
NGUYỄN NGỌC THANH**

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

- Phòng Giao dịch số 1 - Từ Sơn**
Địa chỉ: Lô 19, Khu A nhà ở Quy Ché, đường Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 0222.3840.668
- Phòng Giao dịch số 2 - Võ Cường**
Địa chỉ: Căn số 1, Trung tâm thương mại Cường Thịnh, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3822.599
- Phòng Giao dịch số 3 - Yên Phong**
Địa chỉ: Khu 1, đô thị Mới, thị trấn Chợ, Yên Phong; Điện thoại: 0222.3882.468